

Ang Advanced Radiology Partners ay sumusunod sa mga naaangkop na mga batas ng Pederal sa karapatang sibil at hindi nagdidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian (kabilang ang mga katangian ng kasarian, kabilang ang mga katangiang intersex; pagbubuntis o nauugnay na mga kondisyon; oryentasyong sekswal; pagkakakilanlan ng kasarian, at mga stereotype ng kasarian). Ang Advanced Radiology Partners ay hindi nagbubukod o nagtatrato ng tao nang mas hindi maganda dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian.

Ang Advanced Radiology Partners ay nagbibigay sa mga taong may kapansanan ng makatwirang pag-aayos at libreng naaangkop na dagdag na tulong at serbisyo upang maayos na makausap kami, tulad ng:

- Kwalipikadong mga interpreter ng sign language
- Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (braille, malalaking titik, audio, naa-akses na mga digital format, atbp.)

Nagbibigay ng mga serbisyong libreng tulong sa wika sa mga tao na ang pangunahing wika ay hindi Ingles, gaya ng:

- Mga kwalipikadong interpreter
- Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, kontakin si Stephen Spader, 203-696-6125.

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Advanced Radiology Partners ang mga serbisyong ito o nandiskrimina sa iba pang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari kang magsampa ng hinaing kay:

Stephen Spader

Civil Rights Coordinator
1 Corporate Drive; Suite 325
Shelton, CT 06484
Telepono: 203-696-6125
o mag-email sa
Compliance@adrad.com

Maaari kang magsampa ng hinaing nang personal o sa pamamagitan ng sulat, o email. Kung kailangan mo ng tulong sa pagsampa ng hinaing, handang tumulong sa iyo si Stephen Spader, ang Tagapag-ugnay ng mga Karapatang Sibil (Civil Rights Coordinator).

Puwede ka ring magsampa ng reklamang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, sa pamamagitan ng elektroniko sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, o sa pamamagitan ng sulat o pagtawag sa:

Connecticut Commission on Human Rights and Opportunities

West Central Region Office
Rowland State Government Center
55 West Main Street, Suite 210
Waterbury, CT 06702-2004

Telepono: 203-805-6530 Fax: 203-805-6559

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

Telepono: 800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Makukuha ang mga form para sa reklamo sa <http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>.